

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

CWT – อย่างมองว่าสูง ให้มองว่าสวย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วห้ว...

ยังขอเอาประโยคเดิมมากกว่ากันอีกทีนะครับ เพราะจริงๆ แล้วนั้น หุ่นที่ขึ้นมาก่อนหน้าแล้ว แม้บางครั้ง เราจะมองว่ามาไกล หรือราคาสูงแล้ว แต่ถ้ามองในเรื่องทางเทคนิค เราอาจจะได้เห็นอะไรในความสูงนั้นๆ ก็เป็นได้... สิ่งที่น่ากังวลก็ยากจะเห็นมากๆ หรือหนึ่งในสัญญาณที่จะบอกว่าความสูงนั้น ไม่น่ากลัว แต่จะเป็นความสูงที่ดูแล้วสวย ก็คือเรื่องของรูปแบบราคา หรือ Price Pattern เรียกว่า ขึ้นมาแล้ว พักๆ ทรงๆ ราคาแรกๆ ไม่รู้จะเอาอย่างไร ขึ้นหรือลงแน่... แต่พอผ่านไปได้สักระยะ เราจะได้อะไรออกมาให้ได้เปลี่ยนจากความกลัว เป็นความกล้า โดยเฉพาะ Pattern ต่อเนื่องเนี่ย นักเก็งกำไร น่าจะชอบ เรียกว่า เห็นสัญญาณซื้อขาย คาดเป้าหมายของรอบได้ก็ยาก ดังนั้น ความสูง ก็เป็นความสวย ไปโดยไม่ต้องมีข้อแม้... ก็อย่างที่เราเห็นเมฆกล่าวไว้ในหลายๆ คลาสเรียน หรือแม้แต่การ Live สดๆ บ่อยครั้ง ว่ากระบวนการวิเคราะห์เทคนิค บางครั้งไม่ต้องแยะ แค้จับหลักใหญ่ใจความของเครื่องมือสำคัญในเทคนิค ให้ได้เท่านั้น ก็อยู่รอดในตลาดหุ้นไปตราบนานเท่านาน... แนวโน้มด้วย Trend Line และ รูปแบบราคา หรือ Price Pattern รวมไปถึงง่ายๆ แต่ได้ด้อย่าง MA. นั้น แค่ 3 กองพันทหารเลื่อนนี้ ยังไงก็รบไม่แพ้หรอกนะครับ และก็อาจจะแค่เพิ่มแผนการรับในเรื่องของการถอยหนี หรือ Stop Loss หากเกิดรบพลาดไป... รักษากำลัง รักษาอาวุธไว้รับในสนามต่อไปก็เท่านั้น ตลาดหุ้นยังอยู่อีกนาน เราต่างหาก จะสามารถอยู่ในตลาดหุ้น ได้นานแค่ไหนมากกว่า... การลงทุน มีความเสี่ยง แต่เราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็น ความสุข ได้ไม่ยากเช่นกัน

ดูตามเกม...

โดยนิสัยของเกมการเล่น ก็มักจะแอบมีการขึ้นแรงๆ ได้เหมือนกันนะ การขึ้นมาแล้วมีการพักตัวในแบบหนึ่งๆ นั้น หากผลเมื่อไหร่ อาจจะกระชากขึ้นแรงๆ เร็วๆ นี้ก็ได้ ดูไว้ดีๆ ละ

แนวรับ : ... 3.24-3.20 ยังน่าสนใจ หลุด 3.10 ก็คือ หนีก่อน

เป้าหมาย : ... 3.60-3.70 หรือรอบเก็งกำไร หวังได้ 4.00 ก็ได้

Price Chart...(CWT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CWT... จริงๆ นอกจากสัญญาณของรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในระยะสั้น ที่เราอาจจะเก็งกำไรตามน้ำหนักอยู่แล้วนั้น... มองที่ระดับราคา ที่เส้น MA. มีการเรียงตัวกันนั้น เริ่มต้นที่ 2.60 นะครับ นั้นแปลว่า อาจจะหวังเก็งกำไรการขึ้นรอบต่อไปนั้นที่แถวๆ 5.0-5.2 กันเลยโน่นแหละครับ แต่หนึ่งจะต้องคอยตามสัญญาณของ MA. กันอย่างต่อเนื่องด้วยนะ อาจจะพลิกเป็นเชิงลบเมื่อไหร่ หรือก่อนถึงเป้าหมายเราก็ระบายของออก... แต่ถ้าไม่เกิดสัญญาณเชิงลบ เราก็ลองๆ Run Trend ไปเรื่อยๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะ หรือถ้าจะเอาซัวรี่ ก็แบ่งๆ ขายเป็นไม้ๆ ระหว่างทางก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เช่นกัน...(เล่นตีหัวเข้าบ้านก็ได้)